

SDC

เผย NT ขยายระยะเวลาการให้ความร่วมมือพันธมิตร ธุรกิจ DTRS อีก 15 ปี

นายวัฒนชัย วิลาลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) SDC เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ทำสัญญาความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจเพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) กับ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นคู่สัญญากับกระทรวงมหาดไทยในโครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสาร ยานบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทยโดยรวมถึงการจัดหาวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสารมาตรฐาน พร้อมจัดแผนเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูง แบบดิจิทัลในหน่วยงานมหาดไทย และกระทรวงต่างๆ ที่เป็นลูกค้า รวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ กอ.รมน. และห้องประชาสัมพันธ์จังหวัด โดยสัญญามีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ยกเว้นหาก บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการให้บริการ DTRS ต่อไป นั้น



บริษัทได้รับแจ้งจาก บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าสำนักคณะกรรมการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้อนุญาตให้ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ต่ออายุสำหรับบริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจระบบ Trunked Radio (ย่านความถี่วิทยุ 800 MHz) พร้อมบริการวางส่ง ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สามเลขที่ TEL3/2564/001 เป็นระยะเวลา 15 ปี นับถัดจากวันที่สิ้นสุดอายุการอนุญาตเดิมโดยให้มีผลต่อเนื่องจนครบอายุของใบอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่ที่ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้รับจาก สำนักงานกสทช. ในวันที่ 3 สิงหาคม 2533 ซึ่งบริษัทได้ยืนยันความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจกับ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ แล้ว โดยให้มีผลต่อเนื่องไป ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเดิมทุกประการ จนกระทั่งใบอนุญาตดังกล่าวจะสิ้นสุดลง



ประเมิน "ซีอีโอ" เอ็นที!

ผู้คนใน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) "เอ็นที" กล่าวถึง "คลิปเสียง" เมื่อเดือนก.ย. 67 ที่มีคนระดับ "บิ๊ก" ทวงเงินจาก "ไอไอ" เป็นคนละเรื่องเดียวกันกับผลประโยชน์มหาศาลใน "เอ็นที" โดยมีตัวละครสำคัญโยงใยกันหลายคน เช่น มิสเตอร์บอย 100 บริษัท-มิสเตอร์น้ำมันพืช-มิสเตอร์ ร.รช และอดีตรัฐมนตรี

"เอ็นที" เป็นการควมรวมกันระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนม.ค.64 โดยมี พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ มา 2 ปี แล้ว!

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 67 สภาพแรงงานเอ็นที ทำหนังสือถึงประธานบอร์ดเอ็นที เกี่ยวกับประเด็นการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงาน และการบริหารเอ็นทีให้มีกำไรในปี 67 ว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับพนักงานต้องทุ่มเทการปฏิบัติงานเพื่อหารายได้เข้าองค์กรเท่านั้น!

แต่ผู้บริหารเองก็ต้องมีแผนยุทธศาสตร์ และสามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วย เพื่อช่วยให้องค์กรมีกำไร

แต่ที่ผ่านมารกรรมการผู้จัดการใหญ่ และทีมงานฝ่ายจัดการ ยังไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ได้ผลประกอบการที่ผ่านการประเมินตามตัวชี้วัดขององค์กรได้ และไม่เห็นว่าอะไรเกิดขึ้นกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และทีมงานฝ่ายจัดการ เพราะทุกคนยังคงปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่เช่นเดิม ท่ามกลางการบริหารจัดการที่มีปัญหาในหลายเรื่อง คือ

1.ปี 66 ผลประกอบการขาดทุน 3,000 ล้านบาท ปี 68 กลับในมือเอ็นที 850-2,100-2,300 เมกะเฮิร์ตซ์ จะหมดอายุ ดังนั้นปี 68 รายได้ของเอ็นทีจะหายไป 20,000 ล้านบาท ปี 69 รายได้จะหายไปอีก 45,000 ล้านบาท ถ้ายังบริหารกันไปแบบนี้ ในปี 70 เอ็นทีเจอลูกตุ้มใหญ่แน่ ๆ

2.ปัญหาหมักหมมหลายเรื่อง ตั้งแต่ความล้มเหลวจัดการยนต์เช่าหมดอายุสัญญาปี 64 ยังไม่สามารถจัดการเช่าใหม่ได้, อุปกรณ์ติดตั้งให้ลูกค้าขาดแคลน, การจ้างงานเหลื่อมล้ำระหว่างคนที่มาจากแคทและทีโอที,องค์กรอยู่ด้วยด้วยพนักงานประจำ-เอาท์ซอร์ส รวมกันเกือบ 20,000 คน จึงถูกกดดันให้เออร์ลี่

3.ปัญหา "ทองแดง" มูลค่าเป็นหมื่นล้านบาท ผังอยู่ใต้ดิน ถูกลักลอบขุดขึ้นไปขายบ่อยครั้ง! ถามว่าโจรรู้ได้อย่างไรว่าทองแดงฝังอยู่ตรงไหนบ้าง? หรือว่าโจรมีแผนผังมีพิมพ์เขียว ตำแหน่งที่ฝังทองแดงเอาไว้

4.ปัญหาการติดตั้ง "เน็ตชายขอบ" ในภาคเหนือ-อีสาน มีคนแก้ไขเปลี่ยนแปลง "ทีโออาร์" เมื่อทำงานเสร็จแล้วจึงเบิกเงินจาก "กสทช." ไม่ได้ เสียหายหลายร้อยล้านบาท มีคนรับผิดชอบหรือยัง?

5.ปี 66 บอร์ดเอ็นทีประเมินผลการปฏิบัติงาน (ทุกเดือน) ของ "กรรมการผู้จัดการใหญ่" หรือเปล่า? ถ้าประเมินแล้ว ให้ผ่านหรือไม่ผ่าน! ช่วยแจ้งให้สภาพแรงงานและบอร์ดชุดปัจจุบันทราบด้วย ส่วนปี 67 ผ่านครั้งปีมาหลายเดือนแล้ว! ประเมินผลการปฏิบัติงานของ "กรรมการผู้จัดการใหญ่" กันหรือยัง?

ริบ ๆ ประเมิน Performance ผ่านหรือไม่ผ่าน! ทั้งบอร์ด รวมทั้งนายประเสริฐ จันทรวงทอง รองนายกฯ และรมว.ดิจิทัลฯ ต้องพิจารณากันให้ดี เพื่อความอยู่รอดของ "เอ็นที" และไม่เป็นภาระมาสู่รัฐบาลในอนาคต!!

พยัคฆ์น้อย